

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG THỊ MAI...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2017, chiều ngày 19/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã về thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình. Cùng đi có các đồng chí: Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh. Đón tiếp đồng chí Trương Thị Mai và các đồng chí cùng

đi có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Độ, Giám mục Giáo phận Thái Bình cùng các linh mục, tu sĩ Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình. Đến thăm và tặng hoa chúc mừng tại Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Độ cùng các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo hai tỉnh Thái Bình, Hưng Yên đón mùa Giáng sinh năm 2017 sức khỏe, an lành và hạnh phúc trong tình đoàn kết dân tộc. Đồng chí cũng khẳng định, trong năm qua, đất nước ta đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế

- xã hội là nhờ nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo cả nước nói chung, Giáo phận Thái Bình nói riêng. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Giám mục, các vị chức sắc, tu sĩ, đồng bào Công giáo Giáo phận Thái Bình vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là của hai tỉnh Thái Bình, Hưng Yên. Kết quả này đã thể hiện tinh thần Thư chung của Giáo hội Công giáo Việt Nam và đường hướng chung, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước là "Sống phúc âm trong lòng dân tộc và để phục vụ hạnh phúc của đồng bào", thực hiện lời dạy của Đức Giáo hoàng Benedict XVI "Người Công giáo tốt đồng thời là người công dân tốt". Đồng chí mong muốn thời gian tới đồng bào Công giáo hai tỉnh Thái Bình, Hưng Yên phát huy hơn

nữa tinh thần "Kính Chúa yêu đời", hướng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện cùng toàn thể đồng bào các tôn giáo của dân tộc Việt Nam xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thay mặt đồng bào Công giáo hai tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Độ bày tỏ sự vui mừng, cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2017 tại Tòa Giám mục cũng như đồng bào Công giáo hai tỉnh. Đức cha vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước trong những năm qua. Nhân dịp này, Đức cha trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương đã quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào Công giáo; cảm ơn

cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình luôn đồng hành, hỗ trợ đồng bào Công giáo trong tỉnh, nhất là đồng bào Công giáo ở các giáo xứ, giáo họ vùng xa, vùng khó khăn xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Thời gian tới, Đức cha và Tòa Giám mục sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân cùng chung sức đồng lòng thi đua lao động sản xuất góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xứng đáng là người con của Chúa, người công dân yêu nước.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy cùng đồng chí Nguyễn Văn Độ và các linh mục, tu sĩ cùng đồng bào Công giáo hai tỉnh Thái Bình, Hưng Yên.

MẠNH CƯỜNG

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 19/12 xảy ra vụ cháy tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (Thái Thụy). Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả. Theo đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, vị trí xảy ra cháy tại sàn độ cao 27m giữa gian tua bin và buồng ke của Nhà máy. Khi đám cháy xảy ra đơn vị thi công đã báo động toàn Nhà máy, thông báo cho lực lượng cứu hỏa đồng thời tổ chức đưa người lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành chức năng đã có mặt kịp thời chỉ đạo giải quyết sự việc. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, 4 xe cứu hỏa đến tổ chức công tác chữa cháy. Hơn 15 phút sau đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản là không lớn.

Chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy; Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sớm có biện pháp đưa mọi hoạt động của Nhà máy trở lại bình thường.

TRẦN TUẤN

THĂM VÀ CHÚC MỪNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tại các điểm đến, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các linh mục, xứ, họ đạo và bà con giáo dân đón đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng chí đánh giá cao đóng góp của bà con giáo dân đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương. Đồng chí mong muốn các linh mục và bà con giáo dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hàng đầu là đưa lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt bà con giáo dân, linh mục Mai Trần Nga và linh mục Mai Văn Tuấn chân thành cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đồng thời hứa sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo địa phương để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị... để đồng viên, khích lệ cán bộ, công chức hàng hải thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2018. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm công tác thi đua, khen thưởng theo kế hoạch, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh; bảo đảm thi đua, khen thưởng phải khách quan, dân chủ, thiết thực, hiệu quả, góp phần động viên, khích lệ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động đối với các tập thể và cá nhân.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Khối đã bình xét, xếp loại thi đua năm 2017. Kết quả: Ban Nội chính Tỉnh ủy xếp thứ nhất, để nghị Chính phủ tặng cờ thi đua; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh xếp thứ nhì, để nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua; xếp thứ ba có 3 đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trường Chinh trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, để nghị UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, các đại biểu cũng thống nhất bầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng khối thi đua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Phó Trưởng khối thi đua năm 2018.

THÔNG BÁO

MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA THI TUYỂN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC DỰ ÁN XÂY DỰNG TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinH Seed) có kế hoạch đầu tư dự án xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp tại số 36 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- **Tên dự án:** Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp.
- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.
- **Địa điểm xây dựng:** Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.
- **Diện tích đất:** 2.224,3m².
- **Mục tiêu của dự án:** Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, tổ chức hội nghị, thuê văn phòng;
- Đầu tư kinh doanh phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu khác;
- Giới thiệu, quảng bá các loại hàng hóa khác.
- **Quy mô dự án:** Xây dựng 1 nhà 15 tầng.
- **Thời gian thực hiện dự án:** Từ năm 2018 đến năm 2019.
- **Tổng vốn đầu tư:** 195.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- **Kế hoạch nguồn vốn:** Vốn tự có của Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình và vốn vay ngân hàng.

ThaiBinH Seed trân trọng thông báo:

- Mời tất cả các đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực, kinh nghiệm đăng ký tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình dự án "Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp".
- Thời gian đăng ký từ 7h30' ngày 1/12/2017 kết thúc trước 16h30' ngày 20/12/2017, vào giờ hành chính.
 - Đơn vị nhận đăng ký: Phòng quản lý dự án thuộc ThaiBinH Seed.
 - Địa chỉ: Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

***Lưu ý:**

- Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ qua số điện thoại ông Đào Xuân Báu: 0912.176.742
- Người đến đăng ký phải có giấy giới thiệu của đại diện theo pháp luật của đơn vị và nộp kèm theo 1 bộ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm trong đó chứng minh đủ điều kiện lập thiết kế công trình dân dụng, cấp II theo quy định của pháp luật.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2017

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba của cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Năm 2017, ban tuyên giáo cấp ủy các cấp đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Các nhiệm vụ chuyên môn được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, chủ động và linh hoạt, đạt hiệu quả thiết thực. Toàn ngành đã tập trung tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XII), nghị quyết các kỳ họp của Quốc hội, HĐND tỉnh; tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đại hội đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, đại hội thể dục thể thao các cấp; tuyên truyền nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh... Phương pháp công tác tuyên giáo có nhiều đổi mới tích cực theo hướng: chỉ đạo toàn diện, bám sát thực tiễn, phát huy sự tích cực, chủ động, sáng tạo của cơ quan tuyên giáo

các cấp. Sự phối hợp có trách nhiệm theo quy chế của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị đối với công tác tuyên giáo đã góp phần kích thích tạo một số khó khăn ở một số ngành, cơ quan, đơn vị. Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, nhất là cấp cơ sở, được coi trọng thông qua những biện pháp phù hợp, linh hoạt...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo của tỉnh đã đạt được trong năm 2017, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên giáo thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong năm 2018, ngành Tuyên giáo chủ động bám sát, tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các địa phương nhằm động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các đợt sinh hoạt chính trị. Đặc biệt là triển khai, quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng và nghị quyết của cấp ủy các cấp. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng tiến

bộ khoa học công nghệ sinh học và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới theo quy định của Chính phủ và của tỉnh, kết hợp với việc đẩy mạnh thu động các nguồn lực để đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu của toàn ngành với cấp ủy về các nhiệm vụ trọng tâm, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp quản lý tốt hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân

dân, chủ động cung cấp thông tin cho đảng viên cơ sở và các tầng lớp nhân dân; kịp thời đề xuất và thực hiện các giải pháp giải quyết có hiệu quả; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên trách các cấp... Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo từ nay đến tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tuyên giáo" cho 10 cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng 23 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2017 và 31 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.



Đồng chí Vũ Văn Thanh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

giai đoạn 2015 - 2017; ký và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2020. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; đại biểu lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đại biểu ban tuyên giáo 8 tỉnh. Giai đoạn 2015 - 2017, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã xác định, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực với nhiều cách làm mới, hoạt động mới. Thông qua chương trình phối

hợp tuyên truyền đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ công tuyên truyền biển, đảo số 5 Quân chủng Hải quân học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ về mọi mặt; đồng thời tạo bước đột phá, củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân, tiếp thêm động lực quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo,

thêm lực địa thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

3 năm qua, Quân chủng Hải quân đã tổ chức cho gần 1.000 lượt phòng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương, địa phương tuyên truyền gắn 420 tin, bài về biển, đảo, hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, các hoạt động của Quân chủng Hải quân và các đơn vị trong quân. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương còn tích cực phối hợp tổ chức các cuộc triển lãm về biển, đảo; tổ chức các đoàn cơ quan dân chính đảng thăm, tặng quà quân, dân các tuyến đảo, vùng biển của Tổ quốc; xây dựng các quỹ biển, đảo quê hương, thực hiện

tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, bàn giải pháp, phương hướng phối hợp trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ biển, đảo gắn với tuyên truyền các văn bản pháp luật về biển, đảo... Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong phối hợp tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các đoàn cơ quan dân chính đảng thăm, tặng quà quân, dân các tuyến đảo, vùng biển về truyền thống lịch sử, văn hóa, các thành tựu phát triển

kinh tế - xã hội, nhất là về công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, công tác phối hợp phòng, chống lụt, bão và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai... Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và lãnh đạo ban tuyên giáo 8 tỉnh đã ký chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2018 - 2020 và triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền năm 2018. Nhân dịp này, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2015 - 2017.

26.049 học sinh, sinh viên được tuyển sinh năm 2017

Đó là kết quả được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tại hội nghị tổng kết công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 từ chức sáng ngày 19/12. Tính đến tháng 12/2017, toàn tỉnh có 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 4 trường cao đẳng, 7 trường trung cấp, 11 trung tâm dạy nghề và 8 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Trong năm, hầu hết các cơ sở đều đã tuyển sinh và đào tạo nghề nghiệp đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Tổng số học sinh, sinh viên được tuyển sinh trong năm 2017 là 26.049 người; số học sinh, sinh viên đang tham gia học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gần 16.000 người. Công

tác dạy nghề cho lao động nông thôn, việc phối hợp đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn tỉnh có hơn 3.600 lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp. Tại hội nghị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình đào tạo và giải quyết việc làm cho học viên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu trong năm 2018 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất... để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

NGUYỄN CƯỜNG

TÒAN TỈNH THU NHẬN...

(Tiếp theo trang 1)

máu, trong đó 9.948 đơn vị máu thu được từ hiến máu tình nguyện. Cùng với công tác hiến máu tình nguyện, các cấp hội đã vận động, hỗ trợ xây dựng 122 căn nhà mới; bảo trợ gạo hàng tháng cho 450 địa chỉ nhân đạo và trao tặng 535 suất học bổng cho học sinh nghèo... Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, huy động nguồn lực, phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai được triển khai hiệu quả, nâng tổng giá trị hoạt động nhân đạo năm 2017 đạt 45 tỷ đồng. Để thực hiện hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện và hoạt động nhân đạo trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp hội chữ thập đỏ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về hoạt động nhân đạo; xác định hiến máu tình nguyện là nhiệm vụ trọng tâm, cần nhân rộng các mô hình, gương điển hình về hiến máu, phấn đấu năm 2018 đạt khoảng 13.000 đơn vị máu. Các cấp hội cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đồng thời triển khai hiệu quả công tác thu nhận đạo, vận động nguồn lực, ưu tiên việc phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai và huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện hoạt động nhân đạo và phong trào hiến máu tình nguyện. Nhân dịp này, 52 tập thể, cá nhân, gia đình được nhận kỷ niệm chương, bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.